

ทส.สรุปถกห้องถิ่นของบปสวส.

จีท้องถิ่นเร่งส่งโครงการแก้สิ่งแวดล้อม / ห้องถิ่นเมินร่วมประชุม

ประชุมระดับแนวคิดท้องถิ่น-เอ็นจีโอลงตัว ก.ทรัพยากรฯเผยก้องถิ่นแห่ยื่นโครงการขอเงินแก้สิ่งแวดล้อมเพียบ เติมน้ำรวบรวมเพื่อจัดทำของขรัฐบาลพร้อมเร่งสรุปผลการสัมมนา เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ขณะที่ก้องถิ่นรู้จักเป็นร่วมสังขกรรมด้วย

● **เชิงใหม่ :** นายปริญญา นุตาลัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม โดยองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากภาคปฏิบัติสู่นโยบายซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรการแพทย์ประเทศไทย และอีกหลายๆ หน่วยงาน ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรประชาชนของกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการสัมมนา นายปริญญา กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นเสมือนเวทีที่ร่วมกันหาแนวทางที่

เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นบทบาทขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ได้กำหนดหลักการพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือของพหุภาคี ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไป

ซึ่งมีหน้าที่ต้องร่วมกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีพลังและความยั่งยืน โดยเฉพาะการเสริมฐานของชุมชนให้เข้มแข็ง การเร่งฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

นายปริญญา กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกลไกการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อให้ประชาชนและประชาคมที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยเฉพาะการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ที่ผ่านมาประชาชนยังขาดความรู้ และความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการความร่วมมือการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกภาพ มีพลังและยั่งยืน โดยเฉพาะการเสริมฐานของชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่ารัฐบาลต้องกระจายอำนาจอย่างแท้จริงให้เครือข่ายชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนเพื่อเข้าถึงงบประมาณ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในการสัมมนาครั้งนี้คนท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะร่วมในการประชุม โดยเฉพาะคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งส่วนมากไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย